

Giám Mục Thaddeus Ma Dajin loan báo việc rút khỏi tổ chức Hiệp Hội Công Giáo Trung Quốc Yêu Nước (CPCA) trong bài phỏng vấn nhân dịp phong nhậm phó giám mục Thượng Hải hôm Thứ Bảy,

B&C KINH (AFP) - Mục tử giám mục Trung Quốc mới được phong nhậm hiện đang bệ cô lập tại một chuyến viếng sau khi ông tuyên bố rút khỏi cơ quan tôn giáo nhà nước hiện tại của mình, trong lúc có thêm các căng thẳng giữa Bắc Kinh và Vatican, theo nguồn tin truyền thông hôm Thứ Ba.



Mục tử bệ lập tại nhà thờ chánh tòa Thượng Hải, Trung Quốc. Mục tử giám mục Công Giáo của giáo phận này vừa tuyên bố rút khỏi Hiệp Hội Công Giáo Trung Quốc Yêu Nước do nhà nước quản lý. (Hình: Liu Jin/AFP/Getty Images)

Giám Mục Thaddeus Ma Dajin loan báo việc rút khỏi tổ chức Hiệp Hội Công Giáo Trung Quốc Yêu Nước (CPCA) trong bài phỏng vấn nhân dịp phong nhậm phó giám mục Thượng Hải hôm Thứ Bảy, theo nguồn tin từ báo chí Hồng Kông cũng như các quan truyền thông Công Giáo.

Phó Giám Mục Thaddeus Ma Dajin nói với khoảng 1,000 giáo dân rằng vì các trách nhiệm mới, ông không thể nào tiếp tục là thành viên của CPCA, khiến các giáo dân vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, theo tờ báo South China Morning Post ở Hồng Kông.

Giám Mục Ma Dajin là phó chủ tịch phân hội CPCA ở Thượng Hải và cũng là một thành viên trong ủy ban thượng cấp trung ương lãnh đạo CPCA.

Được phỏng vấn phong vấn về dự định của Vatican và Bắc Kinh, ông là giám mục đầu tiên ở Trung Quốc tuyên bố rút khỏi cơ quan CPCA của nhà nước.

Tân giám mục Trung Quốc bí cô lập

Tác Giả: V.Giang/Ngái Viát

Thứ Tư, 11 Tháng 7 Năm 2012 13:47

Giái háu trách ngay lập tức cäm ông không đäc hành lä, và không tháy ông xuät hiän trong buổi giäng đäu tiên ở chäc vä mäi hôm Chủ Nhật, khiän các giáo dân Thủäng Hải vô cùng lo lắng.

“Tôi lo sợ cho sự an nguy của Giám Mục Ma và tôi sợ sự nguyän cho ngài,” tờ Post trích thuật lại phát biểu của một giáo dân.

Viäc tän phong Giám Mục Ma đän ra một ngày sau khi giáo hội Công Giáo nhà näc Trung Quốc tän phong một giám mục khác ở thành phố Harbin mà không đäc sự chấp thuận của Vatican. (V.Giang)